

## โพลชี้ไม่พ่นโคตรโกง เลือกตั้ง'ปากน้ำ'ใหม่

เอนคโพลเผยผลสำรวจชาวปากน้ำร้อยละ ๘๐.๑ ยังไม่มั่นใจ  
ว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะบริสุทธิ์ยุติธรรม เผยร้อยละ 79.4  
พอใจคำสั่งศาลให้เลือกตั้ง'โคตรโกง'เป็นโมฆะ 'ข่านี'สั่งเดิน  
หน้าดำเนินคดีกับคนผิด ชี้เปิดอีก 33 ทับบัตรจะได้ข้อเท็จจริง  
เพิ่ม ยันจะดึง กก.ต.มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย (อ่านหน้า 21)

สำนักหอสมุด

# โคตรโกง

<sup>(1)</sup> เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเทอร์เน็ตโพลด์ หรือเอแบคโพลด์ เปิดเผยผลสำรวจประชาชนในเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร หลังศาลสั่งให้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)นครสมุทรปราการ เป็นโมฆะ" โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการจำนวน 1,150 ตัวอย่าง จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 39,654 คน ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 79.4 พอใจต่อคำตัดสินใจของศาลให้การเลือกตั้ง ส.ท.นครสมุทรปราการเป็นโมฆะ มีเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้นที่ไม่พอใจ ที่เหลือไม่มีความเห็น

อย่างไรก็ตาม ประชาชนเพียงร้อยละ 23.9 เท่านั้นที่มั่นใจว่า การเลือกตั้งครั้งใหม่จะบริสุทธิ์ยุติธรรม กล่าวคือ ร้อยละ 12.2 ตอบว่ามั่นใจ และร้อยละ 11.7 ตอบว่าค่อนข้างมั่นใจ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 69.1 ที่ไม่มั่นใจ โดยร้อยละ 34.8 ตอบว่าไม่ค่อนข้างใจ และร้อยละ 34.3 ตอบว่าไม่มั่นใจ ส่วนไม่มีความเห็นเพียงร้อยละ 7

วันเดียวกัน ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ นายชำนาญศักดิ์เศษชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการกับผู้ทุจริตในการเลือกตั้ง ส.ท.นครสมุทรปราการ ว่าจะไม่มีการเข้ามาแทรกแซงต่อการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้จะยังมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่นับครเลือกตั้ง 33 หีบที่ยังไม่ได้เปิด และจะเปิดในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม การสอบสวนจะต้องดำเนินการอย่างคืบเนื่องต่อไป ส่วนที่เกรงกันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่กล้าเป็นกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ นั้นไม่เป็นความจริง เพราะเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง 44 หน่วยจะระดมปลัดอำเภอใน จ.สมุทรปราการ ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งมาประจำหน่วยละ 1 คน ส่วนกรรมการก็คืออาสาสมัครที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องปรับปรุงจำนวนมาก เพราะหลายท่านยังถูกสอบสวนอยู่

นายชำนาญกล่าวว่า ในวันที่ 30 สิงหาคม จะมีการประชุมเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งตนตั้งใจจะให้มีอาสาสมัครจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กก.ค.) มาเป็นผู้สังเกตการณ์ตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้ง รณรงค์เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้อาจจะเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของผู้สมัครที่อาจจะทำผิดกฎหมาย เชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะสามารถกำกับดูแลให้การเลือกตั้งในอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะกระทรวงมหาดไทยไม่ยอมแก้ปัญหาตั้งแต่แรก นายชำนาญกล่าวว่า เวลานี้ศาลได้มีคำสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ก็แสดงว่ากระทรวงมหาดไทยได้ใช้แนวทางศาลซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง คนใดอธิบายมาหลายครั้งแล้วว่ามีผู้บริหารไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ ต้องใช้กระบวนการทางศาล

เท่านั้น

นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย กล่าวไว้ว่า กระทรวงมหาดไทยมีความสามารถที่จะจัดสรรหาตัวกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ ซึ่งบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่มีมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องความเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากระทรวงมหาดไทยคงไม่ยอมยกให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย คงพยายามทำให้ดีที่สุด เพราะประชาชนคิดตามอยู่

พล.อ.ชาติ ชงใจชูพล หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ กล่าวว่า เรื่องนี้จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น ให้เป็นที่หวังตามความต้องการของประชาชนให้ได้ ส่วนเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่องน่ากลัว น่าห่วงโยมมาก การเลือกตั้งที่มีขึ้นจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริง ตามที่หวังหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม ออกมาให้รัฐบาลออกไป เพื่อให้มีคนที่ เป็นกลางจริงๆ เข้ามาดูแลการเลือกตั้ง

ด้านนายสนะ เทียนทอง อดีตเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ กล่าวถึงเรื่องการทุจริตอาชญากรรมเป็นรายกรณีจาก อ.สอชดาจ.จันทบุรี เข้ามาใน จ.สระแก้ว ว่าขณะนี้ติดตามข้อมูลอยู่ ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร แต่เท่าที่ทราบเป็นการโยกย้ายโดยไม่ถูกต้อง อ.สอชดา ที่มีการโยกย้ายก็ไม่ได้มีการประทับตราโยกย้ายอย่างเป็นทางการ มีแค่ชื่อออกมา เป็นการย้ายชื่อคนไปใส่ เหมือนมีดีเข้ามาอยู่ในบ้าน ซึ่งต้องเอาออกไป เรื่องนี้ไม่ได้เกิดในสมัยคน เพราะเมื่อปี 2540 เมื่อประกาศจำนวนประชากร ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องนี้ ตอนที่ปีรัฐมนตรีนึกว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้ต้องสอบสวนอย่างเอาใจจงอาจ จึงว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

ผมขอตั้งข้อสังเกต คือ มีการรวมตัวกันของกลุ่มโรงเรียนอ้อย รวมคนเป็นคณะกรรมการ ให้ได้ชื่อมากๆ ไม่ว่าจะเอาไปทำอะไร แต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการทำงานของผม ไม่คิดจะทำเพื่อหวังผลทางการเมืองหรอก เพราะครั้งหน้าผมจะไปลงปาร์ตี้ลิสต์ ส่วนเขตเดียวเบอร์เดียวจะเอาหลานๆ 2 คนลง อีกเขตให้นายวิชาเทียนทอง ลงสมัคร ขณะที่นายบุญรินทร์ หิรัญบุระเลิศชาญการส่วนตัว ผมขอร้องให้ลงก็ไม่ยอมลง ความจริง ส.ส.สระแก้วมีอยู่ 3 คนแล้ว หากจะได้ ส.ส. 4 คน ก็ไม่ต้องย้ายมาหรอก ไปกราบพี่น้องจังหวัดตราดขอคะแนนมาก็จะได้เพิ่ม ตอนที่ผมมีเรื่องแปลกๆ ขึ้นมาอยู่เรื่อย ถ้าสระแก้วมี ส.ส. 4 คน ผมก็ถือว่ามีคู่แข่ง ถ้ามี 3 คนก็สู้ผมไม่ได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวด" นายสนะ กล่าว